

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๗๒

สำเนา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๕ กันยายน ๒๕๖๒

เรื่อง แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับปริมาณน้ำที่ได้รับอิทธิพลจากพายุและการดูแลช่วยเหลือประชาชน

กราบเรียน/เรียน รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง, กรม

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ คณะรัฐมนตรีเห็นว่า ในแต่ละปี ประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากมรสุมและพายุต่าง ๆ ส่งผลให้มีฝนตกหนัก มีปริมาณน้ำมากจนทำให้เกิดอุทกภัย ในหลายพื้นที่ แต่ก็ไม่สามารถกักเก็บน้ำดังกล่าวไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งได้ ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้เร่งระบายน้ำ พร้อมกับให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย และได้จ่ายเงินเยียวยาให้แก่ประชาชนที่เสียสละยอมรับน้ำ เข้าไปในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งทำให้ต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากทั้งเพื่อการระบายน้ำและการช่วยเหลือ เยียวยาประชาชน จึงสมควรที่จะพิจารณาทบทวนแนวทางในการดำเนินการทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง ให้เหมาะสม คุ่มค่า และมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ เช่น ในพื้นที่ที่ไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างคล่องตัว ทำให้ต้องระดมสรรพกำลังหรืองบประมาณมากจนเกินความจำเป็น อาจขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่ รับน้ำเข้าไปในพื้นที่ของตนเองโดยรัฐชดเชยความเสียหายให้ในอัตราที่เหมาะสม และส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในพื้นที่น้ำท่วม รวมทั้งการพัฒนาพื้นที่รับน้ำ (แก้มลิง) ชั่วคราวที่มีอยู่ในปัจจุบันให้เป็นพื้นที่กักเก็บน้ำถาวร การจัดทำธนาคารน้ำใต้ดินที่มีการควบคุมคุณภาพน้ำที่กักเก็บให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน มีความสะอาด ปลอดภัยเพียงพอสำหรับการนำไปใช้ประโยชน์ต่อ

คณะรัฐมนตรีจึงมีมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณากำหนดแนวทางในการระบายน้ำและกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนเพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมและสามารถเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ได้ในฤดูแล้ง โดยให้พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมเป็นพื้นที่นำร่อง ในการดำเนินการก่อน ทั้งนี้ ให้พิจารณาความจำเป็นเหมาะสมในการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องด้วย เช่น ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินอุดหนุนราชการเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และให้รายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยด่วนต่อไป

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ/จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ (อย่างยิ่ง)

ธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส

(นายธีระพงษ์ วงศ์ศิระวิลาส)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๗๒๔ (งานตีพิมพ์) ๑๕๑๓ (พงค์ศิริ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ spt55@soc.go.th

หมายเหตุ อัยการสูงสุด : จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
รอง-นรม., รัฐ-นร., กระทรวง : จึงเรียนยืนยันมา
องค์กรอิสระ กรม : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ